

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โดย พิเชษฐ หลั่งทรัพย์

๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความมาตรการและมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ (๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (๘) บุคคลออทิสติก (๙) บุคคลพิการซ้อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมได้จัดให้มีการเรียนการสอนให้กับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งได้แก่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับการสอนให้กับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งได้แก่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวกโดยหูหนวกนับพิจารณาจากการที่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยเหลือหรือมีการสูญเสียการได้ยินเดซิเบลขึ้นไป ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินในระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกโดยรับนักศึกษามาจากโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี และจังหวัดอื่นๆทั้งภาคอีสาน โดยได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เก็บค่าเล่าเรียนมีบ้านพักให้อยู่อาศัยฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี มีการจ้างล่ามภาษามือมาช่วยเป็นผู้สื่อสารขณะ การจัดการเรียนการสอน ครูอาจารย์ที่ทำการสอนในแต่ละลำวิชาจะสอนไปตามปกติแล้วล่ามภาษามือจะแสดงภาษามือเพื่อสื่อสารให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง สรุปแล้วในการสอนอย่างน้อยจะใช้อาจารย์ที่ทำการสอนอย่างน้อยสองคน นอกจากทำการเรียนการสอนในระบบปกติแล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมยังจัดงบประมาณสอนหลักสูตรระยะสั้น ๗๕ ชั่วโมงให้กับนักเรียนนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยเพื่อให้มีความรู้ที่หลากหลายสามารถทำเป็นอาชีพหรืออาชีพหลักในการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนการร่วมกิจกรรมทางวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งไปอบรมกิจกรรมวิชาล่ามภาษามือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งวิทยาลัยเองยังเป็นแกนนำในการจัดฝึกอบรมล่ามภาษามือให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับ

นักเรียนนักศึกษาพิการทางการได้ยินในแต่ละจังหวัด นอกจากนั้นแล้ววิทยาลัยฯ ยังได้ประสานงานไปยังนายกสมาคมคนพิการของจังหวัดนครพนมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินและวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการประชุมกลุ่มคนพิการทั้งระดับจังหวัดและในระดับภาคอีกด้วย